



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์

ตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด อาศัยอำนาจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง
ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ จึงประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

จำนวน ๗ ราย

(นิติกรเชี่ยวชาญ)

สำนักกฎหมาย

(เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)

/อนึ่ง การประกาศ...

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเอง ซึ่งต้นสังกัดของผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ดังนั้น หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้ หรือข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมหนังสือนำเสนอถึงประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลทุกรายจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย